

ตัวชี้วัด	2.9.1 จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รอบ 9 เดือน

ผู้รับผิดชอบ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ โทร. 1342

ลำดับ	หน่วยงาน	เป้าหมาย	จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย	คะแนนตัวชี้วัด	การบรรลุเป้าหมาย	ผลประเมินตนเองของหน่วยงาน	เหตุผลที่ยังไม่ตรงกับผลประเมินตนเองของหน่วยงาน
1	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	N/A	1.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	1	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเกณฑ์
2	5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	N/A	1.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย	N/A	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
3	6) คณะศิลปกรรมศาสตร์	1	1	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	1	ยืนยันข้อมูลตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
4	10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	1	1	5.0000	บรรลุเป้าหมาย	N/A	ยืนยันข้อมูลตามหน่วยงานเจ้าภาพ
รวม		4	2	3.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย		

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ความเชี่ยวชาญของบุคลากรควรสอดคล้องกับโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน หากมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ควรแก้ไขจากโจทย์วิจัยในส่วนของตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ควรมีการประเมินศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสามารถพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้ตรงตามศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาตนเอง และมีเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก งบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากร มีการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีระบบและคล่องตัว ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอรับทุน การติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ	2.9.1 (S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
	จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ	4	4.0000	ไม่บรรลุเป้าหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด		2.9.1 จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ										ผลการดำเนินงาน	
หน่วยงานเจ้าภาพ		สถาบันวิจัยและพัฒนา										รอบ 9 เดือน	
ผู้รับผิดชอบ		นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ โทร. 1342											
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล บุคลากรที่มีศักยภาพ	สาขาวิชาความเชี่ยวชาญ	สังกัดหน่วยงาน	1) ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก			2) บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติหรืองานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร			3) งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล			
				ชื่อโครงการวิจัย	หน่วยงานที่สนับสนุน	งบประมาณ	ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งที่เผยแพร่/หน่วยงาน	วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์	ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล	หน่วยงานที่ไฟรางวัล	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล	
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญทิพย์ ธนกุลวุฒิไกรจน์	- การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล - การออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง - การวางแผนภาคและเมือง	คณะศิลปกรรมศาสตร์	โครงการการศึกษาพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชนที่เหมาะสมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพผู้ป่วยโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ในระบบแยกกักตัวที่บ้านและชุมชนกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	2,094,950.00	เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง (2203002916)	อนุสิทธิบัตร/กรมทรัพย์สินทางปัญญา	21 ตุลาคม 2565				
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พิชชา	- สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ - ปรสิตรวิทยาทางการแพทย์	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	ความหลากหลายทางชีวภาพของยุงพาหะนำโรคในพื้นที่หมู่เกาะชายแดนของประเทศไทย	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	1,295,000.00	Genetic Diversity, Haplotype Relationships, and kdr Mutation of Malaria Anopheles Vectors in the Most Plasmodium knowlesi-Endemic Area of Thailand	วารสาร Tropical Medicine and Infectious Disease, ISSN 2414-6366 Volume 7 No.12 หน้า 1-17	ธันวาคม 2565				